



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน  
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหินโปร่งใส ๒๕๖๖ แลงดรับ งดให้”  
ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

\*\*\*\*\*

ข้าพเจ้า นายชยาเทพ สินจรรย์ศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน ขอประกาศว่า องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน จะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นาคุศลกรในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว พร้อมปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม

และขอถวายสัตยาว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษาต่อ ยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชยาเทพ สินจรรย์ศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน

เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน “สุจริต โปร่งใส ป่าแก่บ่อหินใสสะอาด”

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเสริมสร้างค่านิยมประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน “สุจริต โปร่งใส ป่าแก่บ่อหินใสสะอาด” ให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน ทุกระดับยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้

๑. ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด

๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

๓. ต้องไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกชนิด และไม่ทำการใดๆ อันขัดต่อผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกรณี

๔. มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม

๕. ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหินยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชยาเทพ สินจรรณศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน

